



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เคาะตัวเลข'หอมแดง'ปี'62	แนวหน้า
2. สก๊อปพิเศษ: เกษตรกรพึงพอใจ...ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพัฒนาอาชีพเกษตรกร...	สยามรัฐ
3. คอลัมน์: จับกระแส: บทเรียนปราชญ์ชาวนา แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร	กรุงเทพธุรกิจ
4. 'ภาคใต้'ยังอ่วมฝนหนักสงขลาเรื่องดอกทะเลเพชรเกษมท่วมสูง50ซม.	มติชน (กรอบบ่าย)
5. 'บึงตุ้ม'กำชับช่วย'ภัยน้ำท่วม' 'บางสะพาน'อ่วมซ้ำรอบที่3	มติชน
6. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
7. ปิดหมาแข่งซื้อหนี้สมาชิก'กฟก.'	แนวหน้า
8. สป.ขยายผลศาสตร์พระราชา "สู้ฝืนของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่"	สยามรัฐ
9. ชาว'บางสะพาน'โผล่อกน้ำท่วมลดแล้ว กรมชลระบายลงทะเล	แนวหน้า
10. บึงตุ้มตั้งศูนย์กักน้ำท่วม อุตุฯย้ำ 18-19 พ.ย.ได้ฝนตกหนัก	โพสต์ทูเดย์
11. บทบรรณาธิการสยามรัฐ: อย่าประมาท	สยามรัฐ
12. คอนโดร้างนกขยาย46จว.รับราคาพุ่ง	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : เคาะตัวเลข'หอมแดง'ปี'62

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 13715 หน้า : 8(บนซ้าย)

เคาะตัวเลข'หอมแดง'ปี'62

■ ผลผลิตรวมพุ่ง1.68แสนตัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์สถานการณ์หอมแดง ปี 2562 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561 โดยคาดว่า จะมีเนื้อที่เพาะปลูกทั่วประเทศ 66,652 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.21 เนื้อที่เก็บเกี่ยว รวม 66,135 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.22 ผลผลิตรวม 168,854 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.32 ผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 2,553 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.08

ทั้งนี้ แนวทางบริหารจัดการสินค้าหอมแดงในปี 2562 ซึ่งจะมีผลผลิตออกตลาดมากในช่วงต้นปีนั้น (มกราคม - มีนาคม) ภาครัฐได้กำหนดมาตรการไว้อย่างรอบด้าน โดยกรมศุลกากร ได้มีมาตรการเข้มงวดในการปราบปราม

การลักลอบนำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ และประเมินราคาเพื่อเสียวภาษีนำเข้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะใช้ขบวนการสหกรณ์ในการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตในประเทศ โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ รวมถึงชะลอการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน จะประสานห้างสรรพสินค้าและโมเดิร์นเทรด ช่วยเร่งกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการเจรจากับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยเพื่อลดข้อกีดกันการนำเข้าหอมแดงจากประเทศไทย

รหัสข่าว: C-181112005036 (12 พ.ย. 61/06:22)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

สื่อบุพิเศษ: เกษตรกรพึงพอใจ...ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อความ...

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 23886 หน้า : 8(บน)



เกษตรกรพึงพอใจ... ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยาง พัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน



สื่อบุพิเศษ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรตัดโค่นต้นยางในพื้นที่ 65 จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู่ระบบ อีกทั้งลดความเสี่ยงผลกระทบจากราคายางตกต่ำและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางให้เกษตรกร 2 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท และ งวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท

พร้อมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง โดยการจัดอบรมให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาอาชีพด้านพืชปศุสัตว์และประมง หลังการตัดโค่นต้นยาง



ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” พบว่า โครงการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 14,623 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ 93,062 ไร่ เกษตรกรตัดโค่นต้นยางแล้วเสร็จ 13,030 ราย ในพื้นที่ 69,080 ไร่ (เป้าหมาย 30,000



รหัสข่าว: C-181112021049 (12 พ.ย. 61/06:14)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลิมจิต แขวงคู่มือโพธิ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

สื่อบุพิเศษ: เกษตรกรพึงพอใจ...ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อความ...

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 23886 หน้า : 8(บน)



ราย พื้นที่ 150,000 ไร่) โดยเกษตรกร ร้อยละ 37 ตัดสินใจนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเห็นว่า ดินยางไม่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย ส่วนร้อยละ 28 เห็นว่า ราคาขายพาราตกต่ำ และร้อยละ 23 ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ ในขณะที่ร้อยละ

12 ขาดแรงงานในการดูแลสวนยาง

ขณะนี้ เกษตรกรร้อยละ 74 ได้รับ เงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยาง งวดที่ 1 แล้ว และเข้ารับการอบรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรใหม่เพื่อทดแทนการทำอาชีพชาวสวนยาง โดยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจด้านการปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ตามลำดับ และงวดที่ 2 เกษตรกรร้อยละ 61 ได้รับเงินอุดหนุนค่าตัดโค่นต้นยางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เร่งดำเนินการให้เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า ภาพรวมการดำเนินการ “โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน” เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการฯ ระดับมาก และยังคงต้องการให้ภาครัฐขยายโครงการและสนับสนุนเงินอุดหนุนรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ภาครัฐควรปรับลดหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น เกษตรกรที่มีพื้นที่สวนยางมากกว่า 50 ไร่ และกำหนดอายุของยางในการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้อยกเว้นที่เบ็ดเสร็จแล้วเท่านั้น ซึ่งหากปรับลดหลักเกณฑ์ลง เกษตรกรจะให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการให้จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนอาชีพเพิ่มเติม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

คอลัมน์: จับกระแส: บทเรียนปราชญ์ชาวนา แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 11008 หน้า 9(ขวา)



บทเรียนปราชญ์ชาวนา แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร



ปัญหาหนี้สินของชาวนาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ชาวนาและเกษตรกรไทยมีหนี้สินสูงกว่ารายได้ถึง 25.5 เท่า เกษตรกรมีภาวะหนี้สินรวมกันกว่า 1.322 ล้านล้านบาทและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกในอนาคต

หนี้สินยังสร้างความสูญเสียในการสูญเสียที่ดิน ส่งผลทำให้ชาวนาและเกษตรกรมีแนวโน้มที่จะยากจนมากขึ้นอีกเนื่องจากสูญเสียที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเองมีการรวบรวมตัวเลขไว้ว่า การขายฝากและจำนองที่ดินของเกษตรกรและชาวนามีเกือบ 30 ล้านไร่ ส่วนชาวนาที่มีที่ดินทำกินของตนเองโดยไม่ต้องเช่าปัจจุบันเหลือไม่ถึง 50%

ระหว่างการเดินทางไปทำข่าวคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (क्रम.สัญจร) ที่ จ.เชียงราย ผมได้มีโอกาสร่วมคณะไปกับ **มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ** ไปยัง **โรงเรียนชาวนา** ที่ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ปัจจุบันโรงเรียนชาวนาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องการทำนาแบบไม่พึ่งพาสารเคมี การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำนาช่วยลดต้นทุน ปลอดภัย เป็นสถานที่ปัมเพาะชาวนาและเกษตรกรต้นแบบที่ปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วประเทศ

พรณพิมล ปันคำ ประธานศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ต.ศรีชุม เล่าว่า เริ่มต้นอาชีพทำนาตั้งแต่ก่อนปี 2532 โดยทำนาตามกระแส

นิยมทั่วๆ ไปคือใช้สารเคมีมากแต่ได้ผลผลิตเพียง

200 ตันต่อไร่ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต้องไปกู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพค้าขาย กระทั่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้เงินที่มีอยู่โดนดอกเบี้ยทบต้นจนเป็นหนี้สินกว่า 5 ล้านบาท

หนี้สินที่พอกพูนขึ้นทำให้ต้องกลับมานั่งคิดว่าแนวทางการทำนาและใช้ชีวิตที่ผ่านมานั้นถูกต้องหรือไม่ จนในที่สุดก็เห็นแนวทางว่าทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าต้องใช้ **แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ**

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยตั้งกลุ่มเกษตรกรยั่งยืนศึกษา เรียนรู้ภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาด้านภาคเกษตร และแก้ปัญหาหนี้สิน นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เคยละทิ้ง มาทดลองพัฒนา นำกลับใช้ใหม่และยกระดับภูมิปัญญา

ปัจจุบันเป็นที่นาคภูมิใจว่ามีเกษตรกรในกลุ่มกว่า 80% หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ และอีก 20% เข้าสู่ระบบ ทำให้เกษตรกรผ่อนคลายจากปัญหาหนี้สินในอดีต

พรณพิมล เปิดโรงเรียนชาวนาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่มาอบรมให้กับผู้ที่สนใจ เริ่มต้นจากชาวนาใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง เน้นการทำนาทำไร่โดยไม่พึ่งสารเคมี ปัจจุบันเธอไม่เพียงแต่ปลอดภัยหนี้สินที่สะสมมาจากอดีตได้หมดเท่านั้น ยังสามารถยึดแนวทางการทำเกษตรปลอดภัยเลี้ยงครอบครัวและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาอบรมและดูงานปีละหลายร้อยคน โดยมีสูตรเกษตรอินทรีย์ที่สามารถถ่ายทอดให้ลูกศิษย์นำไปทดลองใช้ในแปลงไร่แปลงนาได้นับร้อยสูตร

“จะทำให้ชาวนาหมดหนี้สินได้ต้องการติดอาวุธทางปัญญาให้พี่น้องเกษตรกรมาทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เน้นองค์ความรู้ที่ทำได้จริง การแก้หนี้จึงจะประสบผลสำเร็จ” พรณพิมล ให้แนวคิด



'ภาคใต้'ยังอ่วมฝนหนัก สงขลาเรื่องตออกทะเล เพชรเกษมท่วมสูง50ซม.

มรสุมภาคใต้คลื่นลมแรง
ประมงพื้นบ้านสงขลาเสี่ยง
ออกทะเลเก็บอวนโดนคลื่นซัด
หวัดจม คาดตออกเรือยาว
น้ำป่าเทือกเขาตะนาวศรีไหล
ป่าถนนเพชรเกษมสูง 50 ซม.
เส้นทางขาเข้า กทม.ติดหนึบ
หลายกิโลเมตร

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ฝนหนัก

'บิกตู'กำชับช่วยภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯสั่งการให้เกษตรกรจังหวัดรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกระยะ และเป็นแกนกลางประสานหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ร่วมกันเป็นทีมลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การระบายน้ำ การช่วยเหลือด้านพืช สัตว์เลี้ยง ประมง พร้อมทั้งเตรียมการชดเชยช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ หากจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรหรือชลประทาน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เมื่อประสบปัญหาอุปสรรคที่เกินกำลังของพื้นที่ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังส่วนกลางโดยทันที เป็นต้น

"นายกฯกำชับให้ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่ ห้ามเพิกเฉยหากมีการร้องขอความช่วยเหลือ โดยประชาชนสามารถแจ้งความต้องการไปยังผู้นำท้องถิ่น

เพื่อประสานไปยังหน่วยราชการระดับอำเภอ และจังหวัดให้ลงไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน" นายพุทธิพงษ์กล่าว

สัญญาขึ้น-ล่องใต้ปกติแล้ว

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมขังใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาตรวจสอบเส้นทางถนนเพชรเกษม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 403 หมู่ที่ 8 บ้านช่องลม ต.ช้างแร้ง อ.บางสะพานน้อย ปรากฏว่าน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ ผิวจราจรทางขึ้นล่อง 14 จังหวัดสามารถใช้การได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มวลน้ำได้ไหลป่าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย เป็นครั้งที่ 3 หลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากนั้นน้ำป่าไหลหลากทำให้คอสะพานบนถนนจากสามแยกถนนเพชรเกษมล่องใต้ทางเข้า อ.บางสะพานน้อยมีรอยร้าว เจ้าหน้าที่ต้องวางกรวยยางเตือนให้รถทุกชนิดชะลอความเร็วขณะผ่านเส้นทาง ทั้งนี้ น้ำป่าที่ท่วมในเขตเทศบาลตำบลบางสะพาน จะระบายลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังและไม่ต้องอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่

สำหรับความเสียหายจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 8-11 พฤศจิกายน อ.บางสะพาน มีผู้บาดเจ็บ 3 คน บ้านพังเสียหาย 3 หลัง ถนนลูกรัง 100 สาย ถนนคอนกรีต 22 สาย ถนนลาดยาง 19 สาย สะพาน 18 แห่ง แหล่งน้ำฝาย 6 แห่ง ระบบประปา 12 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง ศาลาหมู่บ้าน 4 แห่ง พื้นที่ทางตันประมงเสียหาย 185,325 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 84 บ่อ อ.บางสะพานน้อย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ถนนขาด 22 แห่ง คอสะพานทรุด 9 แห่ง

'บางสะพาน'ฝนยังตกหนัก

นายภิรมย์กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.บางสะพาน เป็นอุปสรรคในการระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน หากดำเนินการไม่เสร็จตามเป้าหมายก็จะต้องงดการเรียนการสอนชั่วคราวในวันที่ 12 พฤศจิกายน สำหรับความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่มีข้อมูลจากการสำรวจเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ส่วนประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วย ขอให้เดินทางไปรับการรักษาที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา ซึ่งได้จัดทีมแพทย์สนามพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้บริการตลอด 24



ฝ่าท่วม - เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 41 ช่วยกันเข็นรถกระบะที่พยายามขับผ่านน้ำท่วม แต่เครื่องดับ มีคนติดในรถ ออกจากรถด้วยความปลอดภัยอย่างปลอดภัยทุกจุด บริเวณถนนสาย 360 ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน

ข้าวโม่ รวมทั้งมีจัดบริการอาหารและน้ำดื่ม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย

ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบถุงพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภัยยามยากสภาอากาศไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย ที่หอประชุมอำเภอจำนวน 300 ชุด จากทั้งหมดจำนวน 2,600 ชุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้น้ำป่าไหลท่วมป่าผืนการจราจรสูงกว่า 50 เซนติเมตร ระยะทางยาวกว่า 100 เมตร บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. ระหว่างหลัก กม. 403 หมู่ 8 บ้านช่องลม ต.ช้างแรกร อ.บางสะพานน้อย ทำให้รถทุกชนิดต้องชะลอความเร็ว ติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร

กู้ภัยนำเจ็ตสกีช่วยชาวบ้าน

พ.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ นำกำลังพล ร่วมกับทหารกองบิน 5 ทหารศูนย์การทหารราบ และประชาชนจิตอาสา เข้าทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนมัธยมพุดผก อ.บางสะพาน เพื่อเตรียมเปิดการเรียนในวันที่ 13 พฤศจิกายน สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์การแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ภายในอาคารบริการ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชน โดยเจ้าหน้าที่จะมีการทดสอบระบบการให้บริการ หากไม่มีปัญหาฝนตกเพิ่มจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 13 พฤศจิกายน

ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเจ็ตสกีเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านประมาณ 30 ราย ที่บ้านท่าใหญ่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย หลังจากได้รับแจ้งมีประชาชนต้องการอาหารและน้ำดื่ม เนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จากปัญหาถนนน้ำป่าไหลเชี่ยวและมีฝนตกต่อเนื่อง

ชุมพรยังท่วมหลายพื้นที่

จ.ชุมพร นายันกร ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ราบลุ่มของ อ.เมืองชุมพร ยังคงถูกน้ำท่วมหลายพื้นที่ เช่น บ้านหนองคร่า หมู่ 6 ต.วังไผ่ อ.เมือง มีชาวบ้านประมาณ 70 ครัวเรือน ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ ทางอำเภอจึงนำข่าวสาร อาหารแห้ง

อาหารกล่อง และน้ำดื่ม ลงเรือเข้าไปช่วยเหลือ ส่วนในพื้นที่ ต.บางลึก นายวีระวัฒน์ จันทร์เกษม นายกเทศมนตรี ต.บางลึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.บางลึก และบรรดาจิตอาสา ได้ร่วมกันตั้งโรงครัวชั่วคราวที่เทศบาล ประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย แต่ยังไม่เพียงพอ จึงประสานไปยังนายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าวกล่องอีกจำนวน 500 กล่อง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ชุมพร สรุปความเสียหายในภาพรวมของ จ.ชุมพร ว่า มีน้ำไหลหลากท่วมขังในบริเวณพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่ริมตลิ่ง จำนวน 7 อำเภอ 61 ตำบล 489 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก อ.สวี อ.ปะทิว อ.เมืองชุมพร อ.ท่าแซะ และ อ.ละแม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 37,194 คน 16,379 ครัวเรือน บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน 320 หลัง ใน อ.สวี อ.เมืองชุมพร อ.ทุ่งตะโก และ อ.ท่าแซะ โรงเรียน 65 แห่ง ใน อ.ท่าแซะ และ อ.หลังสวน วัด 1 แห่ง ใน อ.หลังสวน โรงเรียน 1 หลัง ถนน 728 สาย สะพาน 56 แห่ง ฝาย 50 แห่ง ประปา 25 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ท่อระบายน้ำ 22 แห่ง นา 332 ไร่ สวน 4,564 ไร่ พืชไร่ 360 ไร่ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 7,671,500 บาท มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ใน อ.ละแม 1 ราย คือ นางอำ ทวีชาติ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งควาตัด และ อ.เมืองชุมพร เสียชีวิต 1 ราย คือ นายพบ พัฒชนะ อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 1 ต.วิสัยเหนือ

สงขลาเปิดฝายระบายน้ำป้องกันท่วม

จ.สงขลา นายกิตติ พิทักษ์คุณพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บ้านฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมฝ่ายปกครองเร่งดำเนินการเปิดฝายส่งน้ำของหมู่บ้านเพื่อระบายน้ำลงสู่ลำคลอง เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบล้นฝาย อาจเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน และพื้นที่การเกษตร เนื่องจากเป็นคลองที่รับน้ำมาจากน้ำตกโดนปลิวในพื้นที่เขาแก้ว และปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกสะสมมาหลายวันและไหลมาถึงลำคลองในหมู่บ้าน

นายกิตติกล่าวว่า ปัญหาใหญ่ขณะนี้คือประตูระบายน้ำของฝายส่งน้ำชำรุดทั้ง 4 บาน ทำให้เปิดได้เพียงบานเดียว จึงเกรงว่าหากมีน้ำไหลหลากมากมาจะเป็นปัญหาเพราะระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งจะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วม

ชุมชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเขาแก้วอย่างต่อเนื่อง

ประมงเสี่ยงฝาคลื่นเกือบอวน

รายงานข่าวว่า บริเวณชายฝั่งทะเล จ.สงขลา ยังมีคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองสงขลา ต้องหยุดออกเรือ และนำเรือประมงขึ้นมาเก็บบนชายหาดเพื่อหลบคลื่นลมแรง ขณะที่เรือประมงพื้นบ้านหลายลำได้วางอวนจับปูม้ากลางทะเลและทิ้งไว้หลายวันแล้ว แต่ไม่สามารถออกไปเก็บอวนและเก็บปูที่ติดอวนกลับเข้าฝั่งได้ เนื่องจากเรือประมงพื้นบ้านมีขนาดเล็ก หากนำเรือออกไปอาจทำให้คลื่นซัดเรือจมได้

นายรุสดี หนูทอง ชาวประมงอวนปู บ้านบ่ออิฐ วัย 29 ปี เปิดเผยว่า ต้องเสี่ยงนำเรือฝาคลื่นลมแรง พร้อมเพื่อน 2 คน ออกไปเก็บอวนปู 100 ฟัน ความยาว 7 กิโลเมตร กลับเข้าฝั่ง เก็บโดนคลื่นซัดเรือจม ช่วงนี้คงไม่กล้าออกไปวางอวนปูม้าอีก เพราะฤดูมรสุมคลื่นลมแรงมากต้องหยุดยาวไปอีกหลายวัน

'บิกตู' กำชับช่วย 'ภัยน้ำท่วม' 'บางสะพาน' อ่วมซ้ำรอบที่3

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯสั่งการให้เกษตรกรจังหวัดรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุก ระยะ และเป็นแกนกลางประสานหน่วยงานเกษตรในพื้นที่ร่วมกันเป็นทีมลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การระบายน้ำ การช่วยเหลือด้านพืช สัตว์เลี้ยง ประมง พร้อมทั้งเตรียมการขุดเซยช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ หากจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรหรือชลประทาน ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส เมื่อประสบปัญหาอุปสรรคที่เกินกำลังของพื้นที่ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังส่วนกลางโดยทันที เป็นต้น

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมขังใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 403 หมู่ 8 บ้านช่องลม ต.ช้างแรกอ.บางสะพานน้อย มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางสะพาน อ.บางสะพานน้อย เป็นครั้งที่ 3 หลังจากประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้มีน้ำป่าไหลท่วมป่าฝืนการจราจรสูงกว่า 50 เซนติเมตร ระยะทางยาวกว่า 100 เมตร บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. ระหว่างหลัก กม.403 หมู่ 8 บ้านช่องลม ต.ช้างแรกอ.บางสะพานน้อย ทำให้รถทุกชนิดต้องชะลอความเร็ว ติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร

พล.อ.เฉลิมพล สังข์ต้อง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ นำกำลังพล ร่วมกับทหารกองบิน 5 ทหารศูนย์การทหารราบ และประชาชนจิตอาสา เข้าทำความ

สะอาดพื้นฟูโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนมัธยมมนพคุณ อ.บางสะพาน เพื่อเตรียมเปิดการเรียนในวันที่ 13 พฤศจิกายน สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบในวันที่ 13 พฤศจิกายน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเจ็ตสกีเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านประมาณ 30 รายที่บ้านท่าใหญ่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย หลังจากไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ชุมพร สรุปความเสียหายในภาพรวมของ จ.ชุมพร ว่า มีน้ำไหลหลากท่วมขังในบริเวณพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่ริมตลิ่ง จำนวน 7 อำเภอ 61 ตำบล 489 หมู่บ้าน สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำและลำคลองได้ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ยกเว้นบางพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่ง ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อย ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ พื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม หากมีปริมาณฝนตกมาก หรือตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำสะสมในดินมีจำนวนมาก

ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวน 3 แห่งคือที่ศาลากลางจังหวัด ที่อำเภอเมืองชุมพร และที่อำเภอท่าแซะ โดยมีรถประกอบอาหารจากมณฑลทหารบกที่ 44 (มทบ.44) เข้าไปช่วยทำอาหารที่เน้นว่าต้องเสร็จใหม่ ห้ามค้างคืนเด็ดขาด และรถประกอบอาหารของ มทบ.44 สามารถทำข้าวกล่องได้วันละ 10,000 กล่อง ถือว่าเพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของพวกข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร

ส่วนนครศรีธรรมราช มี 12 อำเภอ ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อ.ขนอม สิชล นบพิตา พรหมคีรี ลานสกา พิปูน ช้างกลาง ฉวาง ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ และ อ.เมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประสานงาน ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ กำลังพล อุปกรณ์สื่อสาร ประจำพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ชายคาพระพิรุณ



โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ถือว่าเกินหน้าเป็นระยะ โดยเฉพาะในด้านการตลาดที่จะมารองรับผลผลิตในโครงการ เพราะขณะนี้ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานกับบริษัทเอกชนตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งภาคเอกชนต่างขานรับพร้อมรับซื้อข้าวโพดทุกฝักภายใต้โครงการดังกล่าว โดย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรฯ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯพร้อมเดินทางไปที่ หลังจับมือกับบริษัทเอกชนประกาศจุดรับซื้อในพื้นที่กว่า 1 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราการบริหารจัดการในเรื่องปัจจัยการผลิต (น้ำ, ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์) และจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้าแทรกแซง โดยปัจจุบันมีบริษัทภายใต้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ 4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท บิอาร์ออฟ ฟีด (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท สีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด 3. บริษัท เมทา โกร จำกัด และ 4. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ มีเอกชนในพื้นที่รับซื้อ 8 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าในท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าเดิมของสหกรณ์ หรือเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งผลการจับคู่กับเอกชนเพื่อรับซื้ออาหารสัตว์พบว่าส่วนใหญ่มีการจับคู่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วและมีบริษัทเอกชนวางแผนเข้ารับซื้อแล้ว

สำหรับบริษัทภายใต้สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยอินดีสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ราคาพิเศษผ่านร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่รับบัตรเกษตรกรสุขใจ (A-Shop) และจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยวิธี Train The Trainer ผ่าน Video Conference เบื้องต้นมีบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ แข็งข้อมูลแล้วอย่างน้อย 4 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท แปซิฟิก เมล็ดพันธุ์ จำกัด 2. บริษัท ชินเจนทา ซีดี จำกัด 3. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด และ 4. บริษัท เจริญโลกกษัตริย์โปรดัคส์ จำกัด เป็นต้น โดยทุกบริษัทสามารถจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ทุกจังหวัดเกษตรกรสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ และขณะนี้มีสหกรณ์ 274 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการและเป็นจุดรวบรวมผลผลิต โดยเป็นสหกรณ์รวบรวมพร้อมปรับปรุงคุณภาพ 21 แห่ง สหกรณ์เป็นจุดรวบรวมอย่างเดียว 132 แห่ง สหกรณ์ที่พร้อมให้เอกชนเข้าพื้นที่เพื่อเป็นจุดรวบรวม 121 แห่ง ซึ่งทั้ง 274 สหกรณ์ ได้ส่งรายชื่อให้กับ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว เพื่อประสานการเป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่รับบัตรเกษตรกรสุขใจ กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา กับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยในเร็วๆ นี้

สี่ปีที่ผ่านมา การขยายแห่ง

ประเทศไทย (กยท.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กศส.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของ กยท. และข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสหกรณ์ของ กศส. เพื่อใช้ฐานข้อมูลระหว่างสององค์กรนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อการรองรับภารกิจของหน่วยงานและตอบสนองนโยบายรัฐบาล อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนการอำนวยความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยข้อมูลที่นำมาเชื่อมโยงในส่วนของ กยท. ได้แก่ ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยาง ข้อมูลสวนยาง จุดรวบรวมยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ข้อมูลความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ รวมถึงข้อมูลต้นทุนยาง/ราคายาง ตลาดกลางยางพาราและข้อมูลในส่วนของ กศส. ได้แก่ ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลโรงงานผลิตยางแท่ง STR ข้อมูลโรงงานอัดยางก้อน ข้อมูลตลาด ข้อมูลโรงอบ/รมควันยางพารา ข้อมูลโรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ ข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำยางสด เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวสวนยางพาราและสมาชิกสหกรณ์อย่างแน่นอน

ขุนเกษตรฯ

ปัดเหมาแข่งซื้อหนี้สมาชิก'กฟก.'

'กฤษฎา'ยันผิดระเบียบคลัง-ยันบอร์ดเฉพาะกิจหมดวาระแล้ว

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดเฉพาะกิจ ได้หมดวาระลงแล้วตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 180 วัน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินเร่งด่วนให้เกษตรกร อีกทั้งได้เสนอแนวทางปรับปรุงการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จากที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบผลการดำเนินงานในช่วงปี 2542-2556 พบความไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น การซื้อหนี้เกษตรกรที่ไม่ตรงกับระเบียบ กฟก. ที่กำหนดว่า เป็นหนี้เกิดจากภาคเกษตร มูลหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อราย

สำหรับกรณีมีกลุ่มเกษตรกรชุมนุมเรียกร้องให้ กฟก. ช่วยซื้อหนี้ โดยปฏิบัติตามมติกรม.ปี 2553 ซึ่งจะให้กระทรวงเกษตรฯเจรจากับ

ธนาคารและสหกรณ์เจ้าหนี้ให้ตัดเงินต้นร้อยละ 50 พร้อมดอกเบี้ยที่ส่วนที่เหลืออีกครั้งหนึ่งให้ กฟก.ซื้อหนี้มา และให้เกษตรกรผ่อนชำระกับ กฟก. นั้น ด้วยระเบียบการเงินการคลัง ซึ่งดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับข้อเสนอแนะจาก สตง.ระบุว่า กฟก. ไม่สามารถซื้อหนี้ นอกเกณฑ์ได้ รวมถึงได้สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมติกรม.ปี 2553 แล้วว่า มีกรณีที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรเข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวได้

“กระทรวงเกษตรฯ เห็นเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ต้องการจะช่วยเหลือในแนวทางที่ทำได้โดยเป็นคนกลางในการเจรจาให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้มาพบกันเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นรายๆ ไป ทั้งนี้เกษตรกรกรที่เป็นหนี้ต้องไปแสดงตนกับธนาคารและสหกรณ์เจ้าหนี้

เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจา โดยเจ้าหนี้ทั้งหมด ได้ยืนยันมาว่าจะไม่เอาเปรียบเกษตรกรอย่างแน่นอนอน มีระเบียบในการยุติหนี้ในบางกรณี ได้แก่ ชราภาพ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ประกอบอาชีพไม่ได้ ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ญาติต้องไปแจ้งทางเจ้าหนี้ซึ่งมีระเบียบยกหนี้ให้เลย หากเข้ากระบวนการเจรจาแล้ว รู้สึกรู้ส่าไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มาประสานกับกฟก.อีกครั้ง สำหรับคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่สิ้นสุดวาระลงแล้ว จะทำให้อำนาจหน้าที่การจัดการหนี้สินเกษตรกรจะกลับไปเป็นของ กฟก. ดังเดิม ซึ่งจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกฟก.ขึ้นมาใหม่ เกษตรกรเป็นสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต่อไป” นายกฤษฎากล่าว

ชป. ขยายผลศาสตร์พระราชาน้ำ "สู่ฝันของพ่อ..สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่"

"เกษตรทฤษฎีใหม่" เป็นหนึ่งแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร และสอดคล้องต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืน



ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนิน "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่" โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชาน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนมากประสบผลสำเร็จจากการนำแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ จนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สิน ครอบครัวมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ดังนั้น จึงมีเป้าหมายในการขยายผลทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ปีละ 70,000 ราย ใน 882 อำเภอ เพื่อเป็นต้นแบบของการยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ และขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการจัดงานเสวนา "สู่ฝันของพ่อ...สานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่" ขึ้น ณ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกในประเทศไทย โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด

ซึ่งภายในงานได้รวบรวมเครือข่ายผู้มีประสบการณ์จริงในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาไว้ด้วยกัน เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมมือกันวางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อจะออกแบบต้นแบบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ผ่านกลไกหลัก 3 อย่าง คือ S-Support (ทุน/ปลดล็อก) D-Driver (คน/พื้นที่) และ F-Function (กลไกราชการ) โดยมีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมทั้งสถานีวิทยุ จส100 (JS100) FM 100.0 MHz ยังได้นำคณะแฟนคลับของสถานีที่มีความสนใจ เข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง "รากเหง้าเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกสู่ Tentative Formula โคก หนอง นา โมเดล" และร่วมกิจกรรมเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่



ผ่านนิทรรศการ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เรื่องราวของรากเหง้าเกษตรทฤษฎีใหม่ โซนที่ 2 ตามรอยเท้าพ่อ..สู่ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก



โซนที่ 3 สานฝันของพ่อ..พัฒนาลุ่มน้ำป่าสักตามแนวพระราชดำริ โซนที่ 4 แปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (โคก หนอง นา โมเดล)

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันมีถึง 3,000 กว่าโครงการ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราโชบาย ในเรื่องการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่



เป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชาน้ำที่จะนำมาขยายผลในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำต้นทุน โดยมีการกำหนดสัดส่วนพื้นที่ คือ 30:30:30:10 กล่าวคือในพื้นที่ที่จะแบ่ง

เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว/เลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำและที่อยู่อาศัย ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เดินหน้าขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จะเดินไปสู่ความสำเร็จได้นั้น หากกรมชลประทาน ดำเนินงานโดยลำพังคงเดินไปไม่ถึง จึงต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน เพื่อสานต่อเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อยกระดับสู่ความมั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ชาว'บางสะพาน'โล่งอก น้ำท่วมลดแล้ว กรมชลระบายลงทะเล ทหารเร่งฟื้นฟู3จังหวัด นายกฯกำชับอย่านิ่งเฉย

"บิ๊กตู" สั่งดูแลเกษตรกรประสบ
อุทกภัยเร่งด่วน ด้านผบ.ทบ.ส่ง
กำลังทหาร พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง ส่วน
รมว.เกษตรฯ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจ
ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
กรมชลประทาน ส่งรถแบ็กโฮตัดกยะ
เปิดทางน้ำท่วมบางสะพานไหลลง
ทะเล จนกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน

▶▶ ต่อ : น้ำท่วม -หน้า 10

น้ำท่วม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่า กระทรวงเกษตรฯ

ได้สั่งการให้เกษตรกรจังหวัด รวบรวมข้อมูล
ความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่
น้ำท่วม รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ทุกระยะ และเป็นแกนกลางประสานหน่วย
เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมลง
ไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย เช่น
การระบายน้ำ การช่วยเหลือด้านพืช สัตว์
ประมง ฯลฯ



▲ **ช่วยน้ำท่วม** : เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงในพื้นที่ จ.ชุมพร
และเจ้าหน้าที่ทหารนำอาหาร รอบรรทุกน้ำดื่ม ยา และเวชภัณฑ์ ลงพื้นที่
เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่หมู่ 3 และหมู่ 5 ต.นากระตาม
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13715

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 118.39

Ad Value: 147,987.50

PRValue (x3): 443,962.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ชาว'บางสะพาน'โล่งอกน้ำท่วมลดแล้ว กรมชลระบายลงทะเล

นายพุทธิพงษ์กล่าวอีกว่า พร้อมกันนั้นได้เตรียมช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ที่ผลผลิตเสียหายด้วยความรวดเร็ว และหากจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรหรือชลประทาน จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส

นายพุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า หากมีปัญหาอุปสรรคเกินกำลังของพื้นที่ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังส่วนกลางทันที เช่น เครื่องมืออุปกรณ์สูบน้ำ นักวิชาการสัตวแพทย์ เสบียงสัตว์ เครื่องจักรกลพันธุ์พืช เป็นต้น ทั้งนี้ นายกฯ ยังกำชับให้ดูแลเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่ ห้ามเพิกเฉย หากมีการร้องขอความช่วยเหลือโดยประชาชนสามารถแจ้งความต้องการไปยังผู้นำท้องถิ่นเพื่อประสานไปยังหน่วยราชการระดับอำเภอและจังหวัด ให้ลงไปแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทองรองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่กองทัพบกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และ จ.ชุมพร โดยกองทัพบก ยังคงกำลังทหารและเครื่องมือบรรเทาภัยจากหลายหน่วยเข้าดูแลประชาชนต่อเนื่อง

สำหรับหน่วยทหารที่เข้าช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มณฑลทหารบกที่ 15 ศูนย์กทรทหารราบ และ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุก 8 คัน เรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน และ อ.ทับสะแก โดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขัง พร้อมกับขนส่งของขึ้นสู่ที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร มอบถุงยังชีพพระราชทาน ทำความสะอาด รพ.บางสะพาน บรรจุถุงยังชีพ 2,600 ถุง ปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่โดยเฉลี่ย 14 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง

ส่วนที่ จ.ชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารราบที่ 25 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุก 9 คัน เรือท้องแบน รถคว่ำสนาม 1 คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.หลังสวน อ.ท่าแซะ อ.ปะทิว และ อ.เมือง ขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่ปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริการอาหารปรุงสดจากรถคว่ำสนาม แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ในพื้นที่ท่วมขังปัจจุบันระดับน้ำ 30 เซนติเมตร มีแนวโน้มลดลง

ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุก 4 คัน เรือท้องแบน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.เขาน้อย ต.ทุ่งไสด ต.สิชล ต.ฉลุง ต.สีชัง อ.สิชล โดยเร่งระบายน้ำ นำสิ่งกีดขวางทางน้ำออกและเส้นทางจราจรออก พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง

“พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.สั่งการให้หน่วยทหารบกในพื้นที่ประสบอุทกภัย จัดตั้งจุดบริการประชาชนส่วนหน้าในบริเวณที่ใกล้กับจุดที่มีน้ำท่วมวิกฤติมากที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสา พร้อมยานพาหนะ หน่วยเสนารักษ์ และจัดการบริการอื่นๆ ตามสถานการณ์ เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ จนกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะพ้นสถานการณ์วิกฤติ และเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลด” พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวและว่า ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้ ผบ.มณฑลทหารบก กำกับดูแล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และคลี่คลายสถานการณ์น้ำให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

รองโฆษกกองทัพบก กล่าวด้วยว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่วนกลาง ได้เตรียมสนับสนุนกำลังทหารและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นรวมทั้งยานพาหนะ สำหรับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยรวมกับจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร ช่วยผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้

ยังเตรียมอากาศยาน สท.17 ตะกร้ากู้ภัย ทุ่นกู้ภัย ลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของอื่นๆ ไว้สนับสนุนอีกด้วย หากมีการร้องขอ

วันเดียวกัน นายสำราญ สารบรรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงให้เกษตรจังหวัดที่มีสถานการณ์ฝนตกชุกในภาคใต้ เปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ติดตามสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรซึ่งประสบอุทกภัยทันทีหลังน้ำลด เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติ หากพื้นที่การเกษตรเสียหายสิ้นเชิง จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ขณะที่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งจัดเสบียงอาหารสัตว์ รวมทั้งถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จากกองสารวัตรและกักกัน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังใน อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีถุงยังชีพสัตว์เลี้ยงจาก จ.เพชรบุรี จ.ชุมพร และ จ.สงขลา ส่งไปยัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดที่ประสบอุทกภัย เพิ่มเติมอีกกว่า 2,000 ชุด เนื่องจากยังคงมีฝนตกชุกในระยะนี้ พร้อมกันนั้น ได้สั่งการให้สัตวแพทย์พื้นที่ต่างๆ เร่งนำเวชภัณฑ์ไปรักษาสัตว์ป่วย เร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกร ซึ่งหากทางจังหวัดประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติและเกษตรกรเสียหายอย่างสิ้นเชิง จะได้รับค่าชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ว่าจากสภาพฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้น้ำป่าไหลหลาก ท่วมผิวจราจรบนถนนเพชรเกษม ขาเข้า กทม.หลัก กม.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13715

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 118.39

Ad Value: 147,987.50

PRValue (x3): 443,962.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ชาวบางสะพาน'โล่งอก'น้ำท่วมลดแล้ว กรมชลระบายลงทะเล

403 หมู่ 8 ต.ช้างแรกร อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ สูงกว่า 50 เซนติเมตร ระยะทางกว่า 100 เมตร ดำรงทางหลวง กู้ภัย และอาสาสมัคร ได้เร่งอำนวยความสะดวก สะดวกการจราจร โดยรถทุกชนิดต้องชะลอความเร็ว ส่งผลให้มีรถติดสะสมยาวหลายกิโลเมตร

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อย รส.อ.บางสะพานน้อย พร้อมด้วยกู้ภัย ได้ใช้รถโฟร์วีลนำสิ่งของที่จำเป็น อาทิ อาหารปรุงสุก และน้ำดื่ม มอบให้ชาวบ้านกว่า 70 หลังคาเรือน บริเวณหลังเขื่อนช่องลม หมู่ 8 ต.ช้างแรกร หลังจากนายอัมพร เกาเครือมาศ ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ดังกล่าว แจ้งว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเส้นทางสัญจรถูกน้ำตัดขาดไม่สามารถเดินทางได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าแจกสิ่งของให้ผู้ประสบภัยที่บ้านไร่บน หมู่ 6 ต.ช้างแรกร พร้อมช่วยเหลือนำประชาชนที่ถูกน้ำป่าพัดบ้านพัง 3 หลัง ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ด้าน นายอเนก ก้านสังวอน ผอ.ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพานขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ระดับน้ำในคลองบางสะพาน ลดต่ำลงอยู่ในระดับปกติ กรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักรกลรถขุด 6 คัน เดินหน้าขุดเปิดสันดอนทรายอย่างต่อเนื่อง และนำเครื่องจักรกลรถขุด อีก 2 คัน คอยตัดกักขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากตอม่อสะพานโรงเรียนอนุบาล และสะพานศาลหลักเมือง ตลอดเวลา

บิ๊กตู่สั่งตั้งศูนย์ภูน้ำท่วม อุตุฯ 18-19 พ.ย.ได้ฝนตกหนัก

ทีมข่าวในประเทศโพสต์ทูเดย์

หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้หลายพื้นที่ในหลายจังหวัดของภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก นายกรัฐมนตรีต้องสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมความช่วยเหลือและตั้งศูนย์บริการ ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งกำชับเกษตรกรทุกจังหวัดเร่งเข้าดูแลเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมเต็มที่ ห้ามเพิกเฉยหากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมาต้องรีบไปช่วยเหลือทันที

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจาก **กฤษฎา บุญราช** รว.เกษตรและสหกรณ์ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรตลอดทั้งรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกระยะ และเป็นแกนกลางประสานหน่วยเกษตรในพื้นที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมลงไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย เช่น การระบายน้ำ การช่วยเหลือด้านพืช สัตว์ ประมง ฯลฯ

พุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ทางรัฐบาลเตรียมจัดงบประมาณเพื่อจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาด



รายได้ที่ผลผลิตเสียหายด้วยความรวดเร็ว และหากจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเพื่อซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรหรือชลประทาน จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคที่เกินกำลังของพื้นที่ให้ขอรับการสนับสนุนไปยังส่วนกลางโดยทันที เช่น เครื่องมืออุปกรณ์สูบน้ำ นักวิชาการ สัตวแพทย์ เสบียงสัตว์ เครื่องจักรกล พันธุ์พืช เป็นต้น

“นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่ ห้ามเพิกเฉยหากมีการร้องขอความช่วยเหลือ โดยประชาชนสามารถแจ้งความต้องการไปยังผู้นำท้องถิ่นเพื่อประสานไปยังหน่วยราชการระดับอำเภอและจังหวัดให้ลงไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน” พุทธิพงษ์ กล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รอง

โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และชุมพร

ขณะนี้ยังคงกำลังทหารและเครื่องมือบรรเทาภัยจากหลายหน่วย เข้าดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่อง เช่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมณฑลทหารบกที่ 15 ศูนย์การทหารราบ และหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุก 8 คัน เรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน และ อ.ทับสะแก

ทั้งนี้ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขัง พร้อมทั้งขนส่งสิ่งของขึ้นสู่ที่ปลอดภัย

อำนวยความสะดวกด้านการจราจร มอญยังชีพพระราชทาน ทำความสะอาดโรงพยาบาลบางสะพาน บรรจุน้ำยังชีพ 2,600 ถัง ปัจจุบันระดับน้ำในพื้นที่โดยเฉลี่ย 14 ซม. มีแนวโน้มลดลง

ด้าน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ที่มีอุทกภัยจัดตั้ง “จุดบริการประชาชนส่วนหน้า” ในบริเวณที่ใกล้กับจุดที่มีน้ำท่วมวิกฤตมากที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร จิตอาสา พร้อมยานพาหนะ หน่วยเสนาธิการ และจัดการบริการอื่นๆ ตามสถานการณ์ เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ จนกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะพ้นสถานการณ์วิกฤต และเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลด

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกหลังมีข่าวลือพายุนางเกียบ “แฮเรียต” เคยถล่มแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช เข้าภาคใต้ไม่เป็นเรื่องจริง แต่จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 16-17 พ.ย. 2561 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้ ในช่วงวันที่ 18-19 พ.ย. 2561 ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ■



อย่าประมาท

ในขณะที่สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ยังน่าเป็นห่วงเมื่อเป็นช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาการลักลอบนำเข้าผลผลิตพืชบางชนิด ทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

ที่ผ่านมาหลายรัฐบาล แก้ปัญหาด้วยการให้เงินชดเชยกับเกษตรกร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายทาง และเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด

และแม้เราจะมีทรัพยากรจำนวนมากจนเพียงพอเลี้ยงคนในประเทศ และมีเหลือที่จะส่งออกนั้น อาจทำให้เราละเลยที่จะตระหนักถึงความสำคัญในการบริโภคอาหารอย่างเพียงพอ และเตรียมพร้อมสำหรับปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตทั้งในภาวะปกติ หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ

เราคงไม่อยากให้คนไทยต้องบริโภคแต่ข้าวที่มีคุณภาพต่ำภายในประเทศ เพราะข้าวคุณภาพสูงเน้นการผลิตเพื่อส่งออกเพียงเท่านั้น แน่نونว่าคนไทยต้องการบริโภคอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพสูงด้วย

แม้วันนี้ ปัญหาการขาดแคลนอาหารยังเป็นเรื่องเกินจินตนาการสำหรับประเทศไทย แต่ผลกระทบจากการพัฒนาประเทศที่มีต่อพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญและไม่ประมาทกับเรื่องนี้

ในส่วนของการตรวจเกษตรกรและสหกรณ์มีแผนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร ปีนี้กระทรวงเกษตรฯได้เริ่มต้นจัดการเกษตรที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรตามความต้องการของตลาดเพื่อป้องกันการผลิตที่ล้นตลาดแล้วจะส่งผลให้ราคาผลผลิตมีปัญหา เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ขณะเดียวกัน เราเห็นว่า ประเด็นเรื่องการขาดแคลนอาหารควรดำเนินการควบคู่กันไปด้วยการเข้าไปบริหารจัดการให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐ ใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน



คอนโดรังกกษยาษ46จว.รับราคาพุ่ง

ผู้เลี้ยงเสนอ 'วิษณุ' ให้ถอดออกจากบัญชีสัตว์คุ้มครอง

ราคารังนกแอ่นปรับขึ้นถึง 3 หมื่นบาทต่อก.ก. ทำเกษตรกรแห่ทำฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรัง เพิ่มขึ้นจาก 22 จังหวัด เป็น 46 จังหวัดกระจายไปถึงภาคเหนือ-อีสาน สมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกห้วยผู้เลี้ยงรายใหม่ไร้กฎหมายรองรับ หรือ 'วิษณุ' ถอดรังนกบ้านออกจากบัญชีสัตว์คุ้มครอง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกแอ่น (ประเทศไทย) เข้าพบ ว่า ความต้องการรังนกจากต่างประเทศ อาทิ จีน ฮองกง มีจำนวนมาก ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 30,000 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ทำให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพทำฟาร์มเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรัง (รังนกบ้าน) ทั่วประเทศ จำนวน 46 จังหวัด จากเดิมมีเพียง 22 จังหวัด ทั่วประเทศมีจำนวนบ้านรังนกประมาณ 10,000 หลัง ประชากรนกแอ่น ประมาณ 5 ล้านตัว เก็บเกี่ยวรังนกได้ประมาณ 4,000 ก.ก./เดือน

กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลักดันถอดนกนางแอ่นกินรัง (รังนกบ้าน) ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยนายคุณฤชา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ ส่วนการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกฎหมายในพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ขณะนี้อยู่

ในวาระที่ 2 ของการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ... โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เดิมฟาร์มนกแอ่นกินรังมีเพียงภาคใต้ และตะวันตก ขณะนี้ขยายตัวครอบคลุมไป ภาคเหนือ ภาคอีสาน อาทิ กาฬสินธุ์ โคราช กลุ่มเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงนกแอ่นบ้านกังวลว่ากิจการรังนกที่เก็บจากบ้านหรือคอนโดฯของเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในสัมปทาน ไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนรับรองฟาร์มได้ จะเป็นกิจการที่ผิดกฎหมาย”

นายลักษณ์กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 ผู้แทนกรมปศุสัตว์ นำโดยนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการส่งออกรังนกนางแอ่นที่ได้รับสัมปทานในการจัดเก็บไปนอกราชอาณาจักร โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมสรรพากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงมหาดไทย และตัวแทนภาคเอกชน

ซึ่งรัฐบาลจะยังไม่ดำเนินการเรื่องรังนกบ้าน เนื่องจากกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในพิจารณาของกฤษฎีกาคณะ 7 วาระ 2 ดำเนินการได้ 67 มาตรา จากทั้งหมด 100 มาตรา